



Đức Thánh Cha trong Thánh lễ: Ông bà và con cháu 'cùng nhau thăng tiến'

Thanh Quảng sdb

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh Lễ Ngày Thế Giới Thứ Ba dành cho Ông Bà và Người Cao Niên, và ca ngợi sự trao đổi hoà hòa giữa các thế hệ như một phương tiện để học hỏi về đẹp của cuộc sống và củng cố đời sống của Giáo Hội.

(Tin Vatican - Devin Watkins)

Để kỷ niệm Ngày Thế giới lần thứ 3 dành cho Ông bà và Người cao niên vào Chủ Nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô cho khoảng 8.000 người cao niên khắp nước Ý.

Chủ đề của Ngày Thế giới năm nay là "Lòng thương xót của Người trải dài từ đời này sang đời khác," gợi lại một đoạn trong Tin Mừng Thánh Luca.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về từng dụ ngôn trong số ba dụ ngôn được kể lại trong bài Tin Mừng trong ngày, tập trung vào chủ đề chung là "cùng nhau thăng tiến".

Lúa mì và cỏ dại cùng nhau triển nở

Dụ ngôn đầu tiên của Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng, Đức Thánh Cha lưu ý rằng lúa mì và cỏ dại mọc cạnh nhau trong cùng một cánh đồng, do đó nhắc nhở các Kitô hữu phải thực tế trong cách nhìn của chúng ta về cuộc sống.

ĐTC nói: "Trong lịch sử loài người, cũng như trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, luôn có sự pha trộn giữa ánh sáng và bóng tối, tình yêu và sự ích kỷ. "Thiện và ác thậm chí đan xen vào nhau đến mức dường như không thể tách rời."

ĐTC nói một thái độ thực tế như vậy sẽ đẩy lùi các hệ tư tưởng và giúp chúng ta nhận ra rằng cái ác không chỉ hời hợt “bên ngoài” mà chúng còn ở trong chúng ta mà chúng ta phải đối diện với chúng.



Đức Thánh Cha Phanxicô với một thanh niên và ông bà của anh

Kiên nhẫn tín thác vào Chúa

Đức Thánh Cha nói các Kitô hữu không nên tìm cách nhổ tận gốc cỏ dại sự dữ vì khi nhổ chúng, chúng ta có thể nhổ cả lúa tốt qua thái độ “hăng say và nhiệt thành”.

Ngài nói: “Chúng ta thường bị cám dỗ tìm cách tạo ra một ‘xã hội thuần khiết’, một ‘Giáo hội tinh tuyền’, trong khi làm việc để đạt được sự thuần khiết này, chúng ta có nguy cơ thiếu kiên nhẫn, cố chấp, thậm chí bạo lực đối với những người sai phạm lỗi lầm”.

Đức Thánh Cha nói, thái độ đúng đắn khi đối diện với sự dữ là sự kiên tâm, điều này dẫn chúng ta đến việc đối xử tôn trọng khoan dung với người khác, và ý thức rằng “chiến thắng cuối cùng trước sự dữ chính là công việc của Thiên Chúa”.

Chấp nhận bí ẩn của cuộc sống

Sau đó, ĐTC nhắc nhở người già thường nhìn lại cuộc sống của họ với hoài niệm và mong muốn xóa bỏ những sai lầm trong quá khứ. Tuy nhiên, ngài nói, Chúa Giêsu mời gọi ông bà và người lớn tuổi “hãy chấp nhận màu nhiệm của sự sống với sự thanh thản và kiên tâm, để mọi phê phán cho Chúa, đừng sống trong dẫn vật và thất vọng!”

ĐTC nói: “Tuổi già thực sự là một thời gian ơn phước, vì đó là mùa để hòa giải, một thời gian để chiêm ngắm ánh sáng đã chiếu soi bất luận bóng tối, tin tưởng vào hy vọng rằng lúa mì tốt lành do Chúa gieo trồng sẽ chiến thắng cỏ lùng mà ma quỷ muốn gieo rắc vào trong lòng chúng ta.”



ĐTC Phanxicô và một bà lão

Trao đổi thành quả cho một xã hội huynh đệ

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô chuyển sang dụ ngôn thứ hai, kể về việc Nước Trời phát triển như thế nào trong lịch sử loài người giống như hạt cải nhỏ bé.

ĐTC nói, lớn lên và già đi giống như hạt cải lớn lên thành một cây lớn, nơi những người khác có thể tìm thấy bóng mát và sự thoải mái.

ĐTC nói thêm, ông bà cũng trở thành một nơi để con cháu tìm được sự ấm áp của gia đình và trải nghiệm được sự quan tâm dịu dàng.

ĐTC nói: “Trong cuộc trao đổi thành quả này, chúng ta có thể học được vẻ đẹp của cuộc sống, xây dựng một xã hội huynh đệ, và trong Giáo hội chúng ta có thể gặp gỡ nhau và đối thoại giữa truyền thống và sự mới mẻ của Thần Khí”.

Trao gửi niềm tin

Chuyển sang dụ ngôn thứ ba, nói về việc chắt men và bột làm cho bột dậy men nở, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh động từ “trộn lẫn” như một lời mời gọi trao đổi giữa các thế hệ.

Ngài nói, chủ nghĩa cá nhân và tính ích kỷ có thể được khắc phục khi người cao niên không bị gạt ra bên lề hoặc bị bỏ rơi trong sự cô đơn của họ.

Để kết luận, Đức Thánh Cha kêu gọi những người trẻ và người già chia sẻ những món quà của họ và cùng nhau phát triển, lắng nghe nhau, trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau.

Vào cuối Thánh lễ, một nhóm các ông bà đã làm một nghĩa cử cụ thể trước những lời chia sẻ của Đức Thánh Cha khi họ trao thánh giá tượng trưng cho Ngày Giới trẻ Thế giới cho một số bạn trẻ sẽ tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới ở Lisbon, Bồ Đào Nha, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8.

Coi Thánh lễ qua link: <https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-07/pope-francis-third-grandparents-elderly-day-mass.html>



Các bạn trẻ nhận thánh giá WYD từ ông bà